



โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๓๐/ ๘๘๖๙

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร

อ้างถึงหนังสือคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๔๑๐.๗/๒๐๕๘ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ แจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 แบบปูพรมทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ระบาด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้รับแจ้งจากสำนักงานเลขาธิการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนวัคซีนเพื่อฉีดให้กับบุคลากรในสังกัดจากหลายองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ส่วนราชการหลายหน่วยงาน สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมตลาดสดไทย สมาคมการค้าตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทย บริษัทและสถานประกอบการขนาดใหญ่ เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ตามหนังสือคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติที่อ้างถึงข้างต้น ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้แจ้งข้อมูลการขอรับการสนับสนุนวัคซีนข้างต้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผน

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) พิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการการฉีดวัคซีนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเน้นย้ำให้กรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครเพื่อวางระบบการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ครอบคลุม ทัวถึง ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นไปตามมติศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และแนวทางที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกำหนด ดังนี้

๑. ให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย (๑) บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน (๒) เจ้าหน้าที่อื่นด่านหน้า และกลุ่มอาชีพเสี่ยงติดเชื้อ รวมทั้งผู้มีอาชีพ/กิจการที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของประชาชน เช่น สาธารณูปโภค อาหาร ยา ฯลฯ (๓) ผู้สูงอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจำตัว และ (๔) ประชาชนทั่วไป

๒. ให้สร้างการรับรู้แก่องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน โรงงาน สถานประกอบการ องค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ ดังนี้

๒.๑ องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความประสงค์จะขอรับวัคซีนให้กับบุคลากรสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

๒.๒ องค์กรขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรอยู่ในหลายจังหวัด หรือองค์กรระหว่างประเทศ/หน่วยงานต่างชาติ ที่ติดต่อผ่านกระทรวงการต่างประเทศ สามารถแจ้งหนังสือมายังอธิบดีกรมควบคุมโรค เพื่อขอรับวัคซีนไปฉีดให้กับบุคลากรในสังกัด โดยหาสถานพยาบาลรองรับการฉีดเอง

๒.๓ ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม เป็นหน่วยงานที่รับการจัดสรรวัคซีนเพื่อมาบริหารจัดการและจัดแผนการฉีดวัคซีนได้โดยตรง และรวบรวมข้อมูล จากสถานประกอบการเพื่อกำหนดสถานที่ให้บริหารฉีดวัคซีน ทั้งในสถานพยาบาลตามสิทธิ และเชิงรุกนอก สถานพยาบาล เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและให้ผู้ประกันตนได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้สำนักงานประกันสังคม ส่วนกลาง รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานประสานการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อ กรุงเทพมหานครเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน
ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามเป้าหมายและความสำคัญเร่งด่วนที่ศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนดโดยเคร่งครัด



(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.สป.)

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗